

เตือน! ชาวยางเร่งทำแนวป้องกันไฟ

● กยท.เตือนเกษตรกรเร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้สวนยาง พร้อมแนะปลูกพืชแซมสร้างรายได้ช่วงปิดกรีต

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อันตรายที่จะมีความรุนแรง ทั้งสภาพอากาศร้อน มีแสงแดดแรง เป็นสาเหตุทำให้ดินแห้ง อันจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ฉะนั้น กยท.จึงมีคำแนะนำดังนี้

เกษตรกรควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะสวนปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3

ปี ให้เตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง 1 เดือน โดยจัดการสวนอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น กำจัดวัชพืชมหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน ตัดแต่งกิ่งเพื่อลดแรงต้านลม และใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง

ที่สำคัญ ควรทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดถากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนออกเป็นแนวกว้าง 3-5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวยางออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมามากุมโคนต้น และหลีกเลี่ยงการใช้สาร

เคมีกำจัดวัชพืช เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้

นอกจากนี้ แสงแดดในช่วงที่มีอากาศร้อนอาจทำให้ต้นยางมีรอยไหม้ เกษตรกรแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร รวมทั้งปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน ก็จะช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรช่วงปิดกรีตอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอคำปรึกษาการดูแลสวนยาง และข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ใกล้บ้าน

“บุญ” เข้าเวร
โบลกข่าว ประจำวัน
พฤษภาคมที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559.....■ ได้
เห็นคลิปวิดีโอเรื่องนี้



โบลกข่าว ดำทุกขั

มาจากไหน...ทำไมถึงไม่พอใช้ ของสำนักบริหารโครงการ กรมชล-
ประทาน ที่เผยแพร่ทาง youtube อย่างนี้จึงถึงจะเรียกว่าให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ชาวบ้านได้แบบ ทำให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนัก อธิบาย
ความเข้าใจง่าย ไม่ฟังเพื่อเวอร์ฟรุ้งฟรุ้ง น้ำบ้านเรามีมาจากฝนที่
ตกลงมาปีละ 736,800 ล้านคิว ส่วนความต้องการใช้มีเพียงปีละ 151,700
ล้านคิว แค่ 20% ของน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำน่าจะมาให้ใช้อย่างเหลือเฟือ
แต่ทำไมถึงไม่พอใช้.....■ นั่นเพราะฝนที่ตกลงมาเหลือเป็นน้ำท่าไหล
ไปตามแม่น้ำลำคลองลงทะเลปีละ 285,200 ล้านคิว มีเขื่อนอ่างเก็บ
กักน้ำได้แค่ 102,100 ล้านคิว ยังขาดอีก 49,600 ล้านคิว วิธีจะทำให้
น้ำพอใช้ มี 2 ทางเลือก ทุกคนต้องใช้น้ำให้น้อยลง กับ หาวิธีเก็บ
น้ำให้ได้มากขึ้น น่าเสียดายคลิปวิดีโอแล้วเข้าใจง่าย ไร่สวนน่าจะ
ถูกนำมาเปิด โขว์ในวงกว้าง คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ตระหนัก ทรายใด
ที่เปิดก๊อก น้ำยังไหลชู่ จึงยังไม่รู้สึก กัยแล้งนี้มันสาหัสขนาดไหน.....■
แม้ราคาขายจะยังไม่กระเตื้อง นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทย ห่วงใยชาวสวนยางจะได้รับผลกระทบกัยแล้ง
ฝากเตือนเกษตรกรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะ
สวนยางปลูกใหม่อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่
ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน กำจัดวัชพืชในสวนยาง หาซากวัชพืช หญ้าสด
หรือฟางข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน ตัดแต่ง
กิ่งต้นยางเพื่อลดแรงต้านลม ใช้ปูนขาวทาบริเวณที่ตัดแต่งกิ่ง จะช่วย
ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกัยแล้งได้.....■ และ
ควรทำแนวกันไฟในสวนยางป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง
ขุดถากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆสวนยางเป็นแนวกว้าง 3-5 ม.
กำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างออกข้างละ 1 ม. หลีกเลี้ยงใช้สารเคมี
กำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตาย
เป็นเชื้อเพลิงทำไฟไหม้สวนยางได้.

บุญ

กยท. ห่วงชาวสวนยาง ย้ำ! ให้เร่งแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ ภายใน 29 กุมภาพันธ์ นี้ รับเงิน 1,500 บาท/ไร่

- ThaiPR.net 23 ก.พ. 2559

กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. ห่วงเกษตรกรชาวสวนยาง ย้ำต้องรีบแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใน 29 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ โดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์) แก่เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ **กยท.** ซึ่งเริ่มจ่ายเงินตามโครงการฯ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้ **กยท.** ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือกำหนด และผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ รีบมาแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ กับ **กยท.** ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 662,885 ครัวเรือน โดย **กยท.** จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 434,827 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 222,576 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 212,251 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3.16 พันล้านบาท (ณ วันที่ 19 ก.พ.59) ส่วนที่เหลือจะประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 2559 จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์ รีบแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ กับ **กยท.** ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ 1,500 บาท/ไร่ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ แล้วในวันที่ 29 ก.พ. นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง 23 ก.พ. 2559



นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย นายอำเภอ ทหาร เข้าร่วมประชุม

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า รับขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ทำสวน คนกรีดยาง จำนวน 156,162 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.33 จากเป้าหมาย 192,000 ราย ส่วนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เปิดจุดรับซื้อ 42 จุด รับซื้อยางแผ่นดิบได้ 44,009 ก.ก. น้ายางสด 118,444 ก.ก. พบปัญหาบางจุดเปิดรับซื้อยางไม่ได้เนื่องจากต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มก่อน จุดรับซื้ออยู่ห่างไกล ไม่กระจาย ไม่ได้รับเงินทันที เข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ เป็นต้น ส่วนโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โอนเงินไปแล้ว 18,897 ราย แบ่งเป็นเจ้าของสวน 14,560 ราย และคนกรีดยาง 14,337 ราย เป็นเงินกว่า 188,516,850 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สํารวจข้อมูลสวนยางพาราทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ว่ามีจำนวนที่แท้จริงจำนวนเท่าใด เพื่อจะได้ประมาณการผลผลิตได้ถูกต้องต่อไป ต้องสำรวจพืชอื่นด้วย เช่น ปาล์ม น้ำมัน เป็นต้น เพื่อให้รู้ปริมาณต้นพืชพหลาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 เน้นเกษตรกรชาวสวนยาง เร่งแจ้งสิทธิ์เข้าร่วม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 21 ก.พ. 2559

นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สงขลา เขต 2 ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักการแนวทางวิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 850,000 ครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15
ไร่ต่อครัวเรือน (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ) ซึ่งเริ่มจ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดสงขลาเขต 2 เดิม ขอแจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่แจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ให้รีบ
ดำเนินการภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดย
เกษตรกรสามารถแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามสถานที่ดังต่อไปนี้

- เกษตรกรพื้นที่อำเภอจะนะ
แจ้งที่ สกย.อำเภอจะนะ โทร.0-7420-7064
- เกษตรกรพื้นที่อำเภอนาทวี
แจ้งที่ สกย.อำเภอนาทวี โทร.0-7437-1557
- เกษตรกรพื้นที่อำเภอเทพา
แจ้งที่ สกย.อำเภอเทพา โทร.0-7437-6289
- เกษตรกรพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย
แจ้งที่ สกย.อำเภอสะบ้าย้อย โทร.0-7437-7201

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

- กรณีคนกรีดเอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , เอกสารที่ดินฉบับ
จริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางที่ออกโดย กยท.
- กรณีจ้างกรีด ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนคนกรีด , สำเนาทะเบียนบ้านคนกรีด , บัตร
ประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางคนกรีดที่ออกโดย กยท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤษภูมิผู้เรียบเรียง : ชลิดา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.สงขลา

**สงขลา ออกประกาศแนะเกษตรกรชาวสวนยาง แรงจูง
สิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง
และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง 24 ก.พ. 2559**



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เปิด...รับแจ้งสิทธิเข้าร่วม โครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง”
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพพลาพผลิต/ค่าครองชีพ

สนับสนุน 1,500 บาท/ไร่ >>>> ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน >>>> 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ!!!

คุณสมบัติเกษตรกร : ● เป็นเจ้าของสวนยาง หรือพุ่มชำ ตามทะเบียนเกษตรกรของ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 (8.5 แสนครัวเรือน)
● เป็นคนกรีดยาง ของเจ้าของสวนยางที่ได้รับสิทธิ และต้อง ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกคน

แจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ - 29 ก.พ. 59
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
www.rubber.co.th

**นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สงขลา เขต 2** เปิดเผยว่า

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กยท. ครั้งที่ 3 /
2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ดำเนินโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพของ
เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง ซึ่งมีพื้นที่เปิดกรีดอยู่ใน
ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมทั้งเอกสารสิทธิ์ 47
รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่ทส 1602.3 / 2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ในอัตรา
ไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 850,000 ครัวเรือน ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ และกรณี
ครัวเรือนที่มีสวนยางเกิน กว่า 15 ไร่ ให้ไม่เกิน 15 ไร่

โดยจังหวัดสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการและปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรตาม
ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 / 2558 ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ทั้งนี้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง / ผู้เข้าสวนยาง และคนกรีดยาง สามารถแจ้งเข้าร่วม
โครงการได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอในพื้นที่ที่มีสวนยางตั้งอยู่
เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นับบัดนี้ ใกล้จะสิ้นสุด

ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557 / 2558 ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการให้รีบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หากเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ไม่มาแจ้งขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 2 ขอแจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่แจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกรสามารถแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามสถานที่ดังต่อไปนี้

- เกษตรกรพื้นที่อำเภอจะนะ
แจ้งที่ สกย.อำเภอจะนะ โทร.0-7420-7064
- เกษตรกรพื้นที่อำเภอนาทรี
แจ้งที่ สกย.อำเภอนาทรี โทร.0-7437-1557
- เกษตรกรพื้นที่อำเภอเทพา
แจ้งที่ สกย.อำเภอเทพา โทร.0-7437-6289
- เกษตรกรพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย
แจ้งที่ สกย.อำเภอสะบ้าย้อย โทร.0-7437-7201

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

- กรณีคนกรีดเอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , เอกสารที่ดินฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางที่ออกโดย กยท.

- กรณีจ้างกรีด ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนคนกรีด , สำเนาทะเบียนบ้านคนกรีด , บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางคนกรีดที่ออกโดย กยท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤษภูมิ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.สงขลา

จ.ปัตตานี รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 19,306 ครัวเรือน เนื้อที่ 144,204 ไร่

19 ก.พ. 2559

นายวีรพงษ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าและคนกรีดยาง ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าได้ 900 บาท/ไร่ คนกรีดยางได้ 600 บาท/ไร่ นั้น สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียน เข้าร่วมโครงการ 19,306 ครัวเรือน เนื้อที่ 144,204 ไร่ ในจำนวนนี้มีเกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8,517 ครัวเรือน 16,384 แปลง เนื้อที่ 59,330 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.11 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตำบล และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ 5,948 ครัวเรือน เนื้อที่ 42,426 ไร่ และ ธ.ก.ส ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนแล้ว 5,250 ราย รวมยอดเงิน 31 ล้าน 3 แสนบาทเศษ และคนกรีดยาง จำนวน 4,826 ราย ยอดเงิน 20 ล้าน 3 แสนบาทเศษ นายวีรพงษ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยอีกว่า สำหรับแผนการเปิดจุดรับซื้อขาย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดปัตตานี มีจำนวน 14 จุด ได้ทำการเปิดการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ปัญหาที่พบการผลิตยางประเภทต่างๆ ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะความสะอาดสิ่งปลอมปนและความชื้น นอกจากนี้เกษตรกรมีเนื้อที่การถือครองสวนยางโดยเฉลี่ยน้อย 2-7 ไร่ ขยายผลผลิตได้ 10 กก./ไร่ (20-70 กก.) ตลอดโครงการ ไม่รู้สึกถึงความคุ้มค่า ที่จะลงทุนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ และการจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีรายตัวของเกษตรกรผ่าน ธกส. ประมาณ 2-3 วัน ด้วยเม็ดเงินที่ได้รับน้อย ทำให้ขาดแรงจูงใจที่ไปขายในโครงการ จึงเตรียมนัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร็วนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิจิต เพชรยอดผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

รัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและภาคการเกษตร 19 ก.พ. 2559

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ" มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสพัฒนาความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านฯ และภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 10,000 คน

สำหรับโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นการลงทุนระดับชุมชน ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุน 79,556 กองทุน กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อใช้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน อาทิ การทำถังจางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในชุมชน ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและภาคการเกษตร ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน ผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



สกย.คลองปาง จำกัด

ยกระดับผลผลิตยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐาน ISO9001:2015



สกุ๊ปพิเศษ

ชาวบ้านอำเภอรัฐฯ จังหวัดตรัง กว่า 90% ยึดอาชีพทำสวนยาง และได้ร่วมกันพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารา โดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ชื่อว่า "สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด" ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร และสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา โดยการรับซื้อนำยางสดจากสมาชิกเพื่อมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วจำหน่ายให้กับลูกค้า คือ บริษัทเอกชนมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จนกระทั่งปลายปี 2557 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประสานกับทาง บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางนอกรถยนต์และยางในรถยนต์ยี่ห้อ IRC ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ในประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ามาช่วยพัฒนาการผลิตยางพาราตามมาตรฐาน พร้อมคอยตรวจสอบกระบวนการผลิตยาง

พาราทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการรับน้ำยางจากเกษตรกรผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปจนเป็นยางแผ่นรมควันจนถึงกระบวนการคัดเกรด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตรได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาคอยให้การสนับสนุน ส่งผลให้สหกรณ์สามารถปรับปรุงและปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ และทำอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ทางบริษัทฯ ได้รับชื่อยางแผ่นรมควันจากทางสหกรณ์ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิต และรับชื่อยางต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน

จากการเป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนาน จึงนำไปสู่ความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ฯ ให้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้เปิดตัวสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 ในการผลิตยางแผ่นรมควัน ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพของยางพารารมควันให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ซึ่งมีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางสมจิตร์ สองสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายจักกฤต แก้วทอง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด กล่าวว่า เริ่มแรกที่ได้เจรจากับทางบริษัทฯ ก็ยังไม่มีความมั่นใจในคุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ ทางบริษัทฯ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมว่า สหกรณ์ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ และพาตัวแทนสหกรณ์ศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทำให้มองเห็นถึงความสำคัญ

เรื่องคุณภาพยางแผ่นรมควันที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยางรถยนต์ในระบบธุรกิจอุตสาหกรรม สหกรณ์จึงได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อชี้แจงและให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางจำกัดให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เกิดจากการร่วมมือทั้งจากสถาบันเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ โดยเริ่มต้นที่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง และสามารถพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หนุณขยายโรงงานแปรรูปยางพารา80แห่งปีนี้

● **กรมโรงงานฯ** เดินหน้าหนุณเปิดโรงงานยางให้ ได้ 80 แห่งภายในปีนี้ หนุณโรงงานใหม่ใช้ยางดิบใน อุตสาหกรรมเพิ่ม 8.7 แสนตัน ด้าน “ยางโอดานี” หนุณ 7 พันล้านบาท หนุณกำลังการผลิตยางรถยนต์ 12 ล้านเส้นต่อปี จีรัฐแก้งเมืองในนครปฐม-สมุทรสาคร

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ยางโอดานี จำกัด ว่า กรมโรงงานฯ ได้ สนับสนุนให้โรงงานแปรรูปยางพาราให้ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าเร่งรัดขยาย โรงงานยางที่มีความพร้อมและขอใบอนุญาตประกอบ กิจการให้ได้ในปีนี้ 80 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนรวม กว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังในการรับซื้อ ยางและเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ล่าสุดมีโรงงานยางที่เปิดดำเนินการไปแล้วเดือน มกราคม จำนวน 5 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1,100 ตันต่อปี ยางก้อนถ้วย 1 หมื่นตันต่อปี ยางแท่ง 1 หมื่นตันต่อปี และยางแผ่น 100 ตันต่อ ปี ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เปิดไปแล้วอีก

2 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1,565 ตันต่อ ปี และเตรียมจะเปิดอีก 9 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 10,650 ตันต่อปี ซึ่งการขยายโรงงาน ทั้ง 16 โรงงาน จะมีการใช้วัตถุดิบยางเพื่อการผลิต 33,425 ตัน สำหรับอีก 64 โรงงาน ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งในปีนี้นอกจากโรงงานยางมีการขยายและเปิดกิจการครบ ทั้ง 80 แห่ง จะทำให้มีการใช้ยางดิบ 8.7 แสนตัน ด้านนายเกียรติชัย ลิ้มปิยะดิพงษ์ ประธาน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโอดานี กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเริ่มจากการผลิตยางประเภทโครงผ้าใบ เฉียงสำหรับรถที่ใช้ในเกษตรกรรม, รถบรรทุก, รถโดยสาร, รถอุตสาหกรรม, ยางรถที่ใช้นอกผิวถนน และยางตันรถยก ในปัจจุบันจึงเป็นผู้ผลิตยางรถ เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและส่ง ยางให้โรงประกอบรถชั้นนำทั่วโลก โดยในปี 2559 บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้ปริมาณการใช้ ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 หมื่นตันต่อปี จาก ปี 2558 ที่ใช้ยางธรรมชาติทั้งสิ้น 2.2 หมื่นตัน ต่อปี

รวมถึงได้เพิ่มสายการผลิตยางเรเดียรถยนต์ นิ่งซึ่งลงทุน 7,000 ล้านบาท โดยในเฟส 1 ใช้ เงินลงทุน 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มการผลิตเดือน กรกฎาคม 2559 และภายในปี 2562 จะมีกำลัง การผลิต 6 ล้านเส้นต่อปี มีความต้องการใช้ยาง ธรรมชาติ 2 หมื่นตันต่อปี ส่วนการเริ่มผลิตเฟส 2 ใช้เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 6 ล้านเส้นต่อปี โดยจะ ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่ง รวม 12 ล้านเส้นต่อปี คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะ มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติกว่า 7.6 หมื่นตันต่อ ปี อย่างไรก็ตามบริษัทยังได้เสนอกรมโรงงานฯผลักดันใน 3 เรื่อง คือ 1.การประกาศมาตรฐานบังคับ อาร์ 117 ให้แก่มาตรฐานการต้านทานแรงหนุณของ ยาง 2.เพิ่มพื้นที่ จ.นครปฐม และจ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดดังกล่าว และ 3.แก้ไขปัญหามลพิษใน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร เพราะถูกประกาศเป็นพื้นที่สีเขียว ขยายโรงงานได้ยาก

ดัน 80 โรงงานยางเปิดกิจการให้ได้ในปีนี้ ช่วยชาวสวนใช้ยางดิบเพิ่ม 8.7 หมื่นตัน!

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท ยาง โอตานิ ที่นครปฐม ว่า กรอ. สนับสนุนให้โรงงานแปรรูปยางพาราขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตยางพาราล้นตลาด ตั้งเป้าเร่งรัดขยายโรงงานที่มีความพร้อมและขอใบอนุญาต ประกอบกิจการปีนี้ให้ได้ 80 แห่ง มีมูลค่าลงทุนรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังในการรับซื้อยางและเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ล่าสุด มีโรงงานยางที่เปิดดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ม.ค. 5 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสด 1,100 ตันต่อปี ยางก้อนถ้วย 10,000 ตันต่อปี ยางแท่ง 10,000 ตันต่อปี และยางแผ่น 100 ตันต่อปี และเดือน ก.พ. ได้เปิดดำเนินการอีก 2 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสด 1,565 ตันต่อปี และเตรียมเปิดอีก 9 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสด 10,650 ตันต่อปี ซึ่งการขยายโรงงานทั้ง 16 โรง จะใช้วัตถุดิบยางเพื่อผลิตราว 33,425 ตัน ส่วนอีก 64 โรงงาน กำลังสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร หากปีนี้โรงงานยางขยายและเปิดกิจการครบทั้ง 80 แห่ง จะมีการใช้ยางดิบ 87,000 ตัน “หากผู้ประกอบการมีปัญหาติดขัดในการขยายโรงงาน กรอ. มีทีมคณะทำงานติดตามเร่งรัด และให้คำปรึกษาแนะนำโรงงานที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบผลิตอุตสาหกรรม ยางชั้นกลางและชั้นปลาย โดยจะผลักดันให้โรงงานประกอบกิจการได้เร็วขึ้น”

นายเกียรติชัย ลิ้มปิโชติพงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท โอตานิกล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิต ยางรถยนต์กรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและส่งยางให้โรงประกอบรถชั้นนำทั่วโลก โดยใช้ยางดิบ 22,000 ตันต่อปีและปีนี้เพิ่มกำลังการผลิต ทำให้ใช้ยางดิบเพิ่มเป็น 36,000 ตัน รวมทั้งได้ทุ่มงบ 7,000 ล้านบาท เพิ่มสายการผลิตยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง คาดว่าปี 64 บริษัทจะมีความต้องการใช้ยางดิบ 76,000 ตันต่อปี.

กรอบ.ต้นแจ้งเกิด80รง.ยางภายในปีนี้ 'ไอตานิ'เสนอ3ข้อรัฐหนุนผู้ประกอบการ

ผู้จัดการรายวัน360 – กรมโรงงานฯ หนุน
ผู้ผลิต 80 โรงงานยางเปิดดำเนินการภายใน
ปีนี้ ใช้ทั้งใช้ยางดิบเพิ่ม 8.7 แสนตัน ด้าน
“ยางไอตานิ” เสนอ 3 แนวทางรัฐเร่งขับเคลื่อน
โดยเฉพาะแก้มังเมือง จ.นครปฐม และ
สมุทรสาครเพื่อให้โรงงานขยายกิจการได้

นายพลู โลหารชุน อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการ
ตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ยางไอตานิ จำกัด
ว่า กรมโรงงานฯ ได้สนับสนุนให้โรงงาน
แปรรูปยางพาราให้ขยายโรงงานเพิ่มกำลัง
การผลิตให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายเร่งรัด
ขยายโรงงานที่มีความพร้อมและขอใบ
อนุญาตประกอบกิจการได้ในปีนี้ให้ได้ 80
แห่ง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,000

ล้านบาท ซึ่งจะมีการใช้ยางดิบถึง 870,000 ตัน

“ตอนนี้มีโรงงานที่เปิดดำเนินการ
แล้วตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ.59 รวม 7 โรงงาน
และเตรียมจะเปิดดำเนินการอีกจำนวน 9
โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 10.650
ตันต่อปี ซึ่งการขยายโรงงานทั้ง 16 โรงงาน
จะมีการใช้วัตถุดิบยางเพื่อการผลิตประมาณ
33,425 ตัน สำหรับอีก 64 โรงงาน ยังอยู่
ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้ง
เครื่องจักร ทั้งนี้กรอบ.มีที่มคณะทำงานที่
จะให้คำปรึกษาโรงงานที่ติดอุปสรรคและ
แนะนำโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมยาง
ชั้นกลางและชั้นปลายให้สามารถแจ้งเริ่ม
ประกอบกิจการได้โดยเร็ว” นายพลูกล่าว

นายเกียรติชัย ลิ้มปิโชติพงษ์
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไอตานิ
กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตยางรถ
เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน และส่งยางให้กับโรงประกอบรถ
ชั้นนำทั่วโลก ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไอตานิ
ใช้ยางธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 2.2 หมื่นตัน
ต่อปี ในปี 2559 บริษัทจะเพิ่มกำลังการ
ผลิตทำให้ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 หมื่นตันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มสายการ
ผลิตยางเรเดียลรถยนต์หนึ่งซึ่งลงทุน
7,000 ล้านบาท โดยในระยะ 3 ปีแรก
โดยในเฟส 1 ใช้เงินลงทุน 4,000ล้านบาท
จะเริ่มการผลิตในเดือน ก.ค. 2559 และ

ภายในปี 2562 จะมิกำลังการผลิต 6 ล้าน
เส้น/ปี มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ
2 หมื่นตันต่อปี และคาดว่าจะเริ่มการผลิต
เฟส 2 ใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้าน
บาท ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มกำลังการ
ผลิตอีก 6 ล้านเส้น/ปี โดยจะทำให้บริษัท
มีกำลังการผลิตยางสำหรับรถยนต์นี้รวม
12 ล้านเส้น/ปี คาดว่าในปี 2564 บริษัทฯ
จะมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติกว่า
7.6 หมื่นตันต่อปี

ทั้งนี้ ได้เสนอกรมโรงงานให้ช่วย
ผลักดันในหลายๆ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การ
ประกาศมาตรฐานบังคับอาร์ 117 ได้แก่
มาตรฐานการต้านทานแรงหมุนของล้อ
ยาง การยึดเกาะถนนบนพื้นที่เปียก และ

มาตรฐานเสียง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับประชาชน และประหยัดพลังงาน
ซึ่งหากมีมาตรฐานนี้ทุกรายจะทำให้ผู้ผลิต
หันมาแข่งขันกันที่ราคามากขึ้น และ
การที่ไทยมีมาตรฐานบังคับ ก็ทำให้ผู้ซื้อ
ต่างชาติมั่นใจ 2. การเพิ่มพื้นที่จังหวัด
นครปฐม และสมุทรสาครเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะ
ผู้ประกอบการยางล้อไทย เกือบ 100%
อยู่ใน 2 จังหวัดนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการ
ขยายโรงงาน และการวิจัยพัฒนามากขึ้น
และ 3. แก้ไขปัญหาผังเมืองในจังหวัด
นครปฐม และสมุทรสาคร เพราะทั้ง 2
จังหวัดนี้ส่วนใหญ่ถูกประกาศเป็นพื้นที่
สีเขียว ทำให้ยับขยายโรงงานได้ยาก.

เงิน80โรงงานยางเดินเครื่องปีนี้

โพสต์ทูเดย์ - กรอ.ต้น 80 โรงงานแปรรูปยางเดินเครื่องปีนี้ หนุ่นการให้ยางพาราเพิ่มอีก 8.7 แสนตัน/ปี

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงงานแปรรูปยางพาราที่ขออนุญาตขยายโรงงานหรือตั้งโรงงานใหม่ ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นขอใบ ร.ง.4 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ กรอ.ตั้งเป้าผลักดันให้โรงงานแปรรูปยางเหล่านี้ลงทุนจริง 80 โรง เพื่อเพิ่มการรับซื้อยางจากชาวสวนยางและเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ กรอ.คาดว่าหากสามารถผลักดันให้มีการขยายหรือตั้งโรงงานแปรรูปยางแห่งใหม่เพิ่มได้ 80 แห่งดังกล่าวจะ

ทำให้มีเม็ดเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท และใช้ยางดิบ 8.7 แสนตัน/ปี

นายพสุ กล่าวว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. มีโรงงานแปรรูปยางที่ขอขยายโรงงานเพิ่มเติมได้เปิดดำเนินการแล้ว 7 แห่ง อีก 9 แห่ง จะเปิดดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ และ 64 แห่งอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร

นายเกียรติชัย ลิ้มปิโชติพงษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทไอตานิ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มใช้ยางธรรมชาติแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โครงสร้างยางรถยนต์ใช้ไนเกตรกรรมรถบรรทุก รถโดยสาร ยางรถที่ใช้นอกผิวถนน และยางตันรถยก โดยใช้ยางธรรมชาติ

2.2 หมื่นตัน/ปี และในปีนี้บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ยางเพิ่มเป็น 3.6 หมื่นตัน/ปี



พสุ

“แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะซบเซา แต่บริษัทยังขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และอยากให้ กรอ.ผลักดัน 3 เรื่อง คือ ประกาศมาตรฐานบังคับ อาร์ 117 เพิ่มพื้นที่ จ.นครปฐม และสมุทรสาคร เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะผู้ผลิตยางล้อไทยเกือบ 100% อยู่ใน 2 จังหวัดนี้ และแก้ไขปัญหาฝั่งเมือง จ.นครปฐม และสมุทรสาคร เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวก ทำให้การขยายโรงงานทำได้ยาก” นายเกียรติชัย กล่าว PT

ต้นเปิด 80 โรงงานปีนี้ ใช้ยาง 8.7 แสนตัน

“ไอตานิ” เนาะรวม

นครปฐม-สมุทรสาคร เข้า
ซูเปอร์คลัสเตอร์ยานยนต์

กรมโรงงานต้น 80 โรงงานยางเปิดภายใน
ปีนี้ใช้ยางดิบเพิ่ม 8.7 แสนตัน ต้น “ยางไอตานิ”
พุ่ม 7 พันล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิต
ยางรถยนต์ 12 ล้านเส้นต่อปี

นายพล โสหารขุน อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม
โรงงานบริษัท ยางไอตานิ จำกัด ว่า กรมโรงงานฯ
ได้สนับสนุนให้โรงงานแปรรูปยางพาราให้
ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น
โดยตั้งเป้าหมายเร่งรัดขยายโรงงานยาง
ที่มีความพร้อมและขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการได้ในปีนี้ให้ได้ 80 แห่ง ซึ่งมีมูลค่า
การลงทุนรวมกว่า 5 พันล้านบาท เพื่อเพิ่ม
กำลังในการรับซื้อยางและเพิ่มปริมาณการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ล่าสุด มีโรงงาน
ยางที่เปิดดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนม.ค.
5 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1.1 พันตัน
ต่อปี ยางก้อนถ้วย 1 หมื่นตันต่อปี ยางแท่ง

1 หมื่นตันต่อปี และยางแผ่น 100 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ในเดือนก.พ. 2559 ได้เปิดดำเนินการไป
แล้วอีก 2 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 1,565
ตันต่อปี และเตรียมจะเปิดดำเนินการอีกจำนวน
9 โรงงาน มีปริมาณการใช้ยางสด 10,650 ตันต่อปี
ซึ่งการขยายโรงงานทั้ง 16 โรงงาน จะมีการใช้
วัตถุดิบยางเพื่อการผลิตประมาณ 33,425 ตัน
สำหรับอีก 64 โรงงาน ยังอยู่ในขั้นตอนการ
ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งในปี
นี้ หากโรงงานยางมีการขยายและเปิดกิจการครบ
ทั้ง 80 แห่ง จะทำให้มีการใช้ยางดิบ 8.7 แสนตัน

ส่วนในเรื่องการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยางล้อรถยนต์นั้น ขณะนี้สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อยู่ระหว่าง
การออกมาตรฐานทั่วไป ในผลิตภัณฑ์ยางล้อ
อาร์30, อาร์54 และ อาร์75 ซึ่งเป็นมาตรฐานความ
คงทนของยางมอเตอร์ไซด์รถแก่ง รถบรรทุก
และรถมอเตอร์ไซด์ คาดว่าจะประกาศใช้ได้
ในกลางปีนี้

นายเกียรติชัย ลิ้มปิไต่พิงษ์ ประธาน
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไอตานิ กล่าวว่า
กลุ่มบริษัทไอตานิเริ่มจากการผลิตยางประเภท
โครงผ้าใบเฉียง สำหรับรถที่ใช้ในเกษตรกรรม
รถบรรทุก รถโดยสาร รถอุตสาหกรรม ยางรถ

ที่ใช้นอกผิวถนน และยางตันรถยก ในปัจจุบัน
บริษัทเป็นผู้ผลิตยางรถเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน และส่งยางให้กับโรงประกอบ
รถชั้นนำทั่วโลก ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไอตานิ
ใช้ยางธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 2.2 หมื่นตันต่อปี
ในปี 2559 บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น
3.6 หมื่นตันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มสายการผลิต
ยางเรเดียลรถยนต์นั่งใช้พลังงาน 7 พันล้านบาท
โดยในระยะ 3 ปีแรก โดยในเฟส 1 ใช้เงินลงทุน
4 พันล้านบาท จะเริ่มการผลิตในเดือนก.ค. 2559
และภายในปี 2562 จะมีกำลังการผลิต
6 ล้านเส้นต่อปี มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ
2 หมื่นตันต่อปี และคาดว่าจะเริ่มการผลิต เฟส
2 ใช้เงินลงทุนประมาณ 3 พันล้านบาท ภายในปี
2563 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 6 ล้านเส้นต่อปี
โดยจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตยางสำหรับ
รถยนต์นั่งรวม 12 ล้านเส้นต่อปี คาดว่าในปี 2564
บริษัทจะมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติกว่า
7.6 หมื่นตันต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนใน
“ศูนย์วิจัยและทดสอบยางล้อไอตานิ” 300 ล้านบาท
ใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอด
จนทดสอบยางล้อไอตานิทุกประเภท เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับของตลาดในระดับนานาชาติ

“บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศ
ประมาณ 30% ในอาเซียน 30% อเมริกาเหนือ 10%
ยุโรป 10% ละตินอเมริกา 10% ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา 10% ตอนนี้มีลูกค้ารวมกว่า 70 ประเทศ
ทั่วโลก โดยตลาดอาเซียนมีอัตราการขยายตัว
สูงสุด” นายเกียรติชัย กล่าว

ทั้งนี้ยังได้เสนอกรมโรงงานให้ช่วยผลักดัน
ในหลายๆ เรื่อง ได้แก่ 1. การประกาศมาตรฐาน
บังคับ อาร์117 ได้แก่ มาตรฐานการต้านทาน
แรงหมุนของล้อยาง การยึดเกาะถนนบนพื้นที่
เปียก และมาตรฐานเสียง เพื่อช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน และประหยัดพลังงาน
เพราะประชาชนอาจไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อ
ยาง หากมีมาตรฐานนี้ทุกรายจะทำให้ผู้ผลิต
หันมาแข่งขันกันที่ราคามากขึ้น และการที่ไทย
มีมาตรฐานบังคับ ก็ทำให้ผู้ซื้อต่างชาติมั่นใจ

2. การเพิ่มพื้นที่จังหวัดนครปฐม และ
สมุทรสาครเป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะผู้ประกอบการยางล้อไทย
เกือบ 100% อยู่ใน 2 จังหวัดนี้ ซึ่งจะทำให้เกิด
การขยายโรงงาน และการวิจัยพัฒนามากขึ้น
และ 3. แก้ไขปัญหาผังเมือง ในจังหวัดนครปฐม
และสมุทรสาคร ให้สอดคล้องต่อการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

ปรับต้นทุนสร้างถนนยางพารา 37%

“กรมบัญชีกลาง” กำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่มีส่วนผสมยางพารา โดยมีราคาต้นทุนเฉลี่ยที่ 337.31 ต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้น 37% จากต้นทุนการก่อสร้างด้วยซีเมนต์

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยกำหนดให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการสร้างทางเพื่อให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดสูตรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างทางที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างทางจำนวน 2 สูตร ได้แก่ Para Asphalt Concrete และ Para Slurry Seal เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ราคากลางต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 337.31 ต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นจาก 245.77 บาทต่อตารางเมตร หรือ 37% จากการก่อสร้างด้วยซีเมนต์

“ต้นทุนการก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมจากยางพาราที่ประมาณ 5% ของพื้นที่ จะมี

ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างที่มีส่วนผสมด้วยซีเมนต์ แต่ความแข็งแรงทนทานของถนนจะเพิ่มขึ้นด้วย”

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สามารถคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะลดข้อผิดพลาด รวมถึงสามารถควบคุม ตรวจสอบ ลดการรั่วไหล รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้งานระบบดังกล่าวได้เดือนก.ค.นี้

“กรมบัญชีกลาง จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้ราคากลางงานก่อสร้างเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ค้าภาครัฐสามารถดำเนินการได้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างในงานก่อสร้างของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้การจ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ” นายมนัส กล่าว



นวัตกรรมงานวิจัยยางพาราทำถนน ณ มจพ.

พ.ศ.ระพีพันธ์ แดงดงกั อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้บุกเบิกนวัตกรรมงานวิจัยถนนยางพาราบอร์โพลีเมอร์ชอยซีเมนต์ ได้นำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนผสม พร้อมเผยแพร่การทำถนนโพลีเมอร์สังเคราะห์ร่วมกับน้ำยางพารา ในรูปแบบ Polymer Soil Cement สามารถนำยางพาราแห้งไปใช้ในการผลิตและใช้น้ำยางพาราในการผสมได้ ซึ่งการใช้น้ำยางพาราผสมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายรูปแบบ ทั้งถนนดินลูกรังที่อยู่ตามชนบทและผสมกับคอนกรีต และสามารถนำไปใช้ได้ทันที ทั้งนี้จากการวิจัยพบว่า ถนนขนาด 1 ตารางเมตร สามารถนำน้ำยางพาราไปใช้ได้ 3 ลิตร ทหถนนความยาว 1 กิโลเมตร สามารถใช้น้ำยางได้ถึง 10 ตันหรือ 10,000 กิโลกรัม และพบว่ามีต้นทุนตารางเมตรอยู่ที่ 240-280 บาท/ตารางเมตร หากนำมาเปรียบเทียบกับในเรื่องต้นทุนตารางเมตรของถนนคอนกรีตในประเทศไทยนิยมใช้ในปัจจุบัน มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 800-850 บาท/ตารางเมตร ส่วนถนนที่ทำจากยางมะขวย จะมีต้นทุนต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 350-400 บาท/ตารางเมตร สิ่งสำคัญคือการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร เพราะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักและการจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศไทย ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร นวัตกรรมงานวิจัยถนนยางพาราในรูปแบบ Polymer Soil Cement อีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนและช่วยให้ราคาขายพาราขยับสูงขึ้นได้คือระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาน้ำยางพาราเป็นสูตรส่วนผสมสำหรับทำถนนยางพาราบอร์โพลีเมอร์ และเพิ่มปริมาณการนำน้ำยางพาราในประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล ถนนในประเทศไทยจะได้คุณภาพถนนที่ดีขึ้น และใช้วัสดุจากท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ลดต้นทุนการขนส่งได้กลายเป็นถนนปลอดฝุ่นทั่วประเทศ ที่สำคัญที่สุดยังได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราในขณะนี้ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการแก้ปัญหาทางพาราที่มีราคาตกต่ำซึ่งเป็นปัญหาประเทศไทยขณะนี้

นวัตกรรมงานวิจัยชิ้นนี้ จะมีการนำไปสร้างถนนต้นแบบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประโยชน์การใช้งานได้จริง ประหยัดต้นทุนและมีอายุการใช้งานมากกว่าถนนยางมะขวย ซึ่งยังสามารถสร้างถนนยางพาราเสร็จได้ภายใน 1-2 วันเท่านั้น ฉะนั้นจากปกติที่บิ่นงู เราทำถนนได้ประมาณ 10 เส้น ก็สามารถลดการไถว่าถนนยางพาราในอนาคต สามารถสร้างถนนยางพาราได้ปีละนับร้อยเส้นทาง เพราะนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยระยะเวลาการสร้างได้พอสมควร อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีถนนที่ทำจาก Polymer Soil Cement แล้ว โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง รวมถึงถนนในศูนย์คือป่าซางบางโทร เพื่อเป็นองค์ความรู้และให้หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาทดสอบร่วมกับเอกชนเผยแพร่ นวัตกรรมและองค์ความรู้ต่อไป พ.ศ.ระพีพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความพร้อมเต็มที่ และพร้อมเป็นศูนย์กลางในการรวมความรู้และความเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวไม่ใช่การคิดเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น หากแต่มองไปในระยะยาว ก็สามารถนำไปดำเนินการได้ หากรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังก็สามารถดำเนินการได้เร็ว และมีการบูรณาการร่วมอย่างกว้างขวาง

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หนึ่งในสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกจำนวนมาก คือ "ยางพารา" โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีจำนวนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทุกปี การวิจัยลักษณะนี้จะเข้ามาช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมยางพาราขยับเคลื่อนไปได้ วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการในมุมมองที่หลากหลาย อาจเป็นทิศทางหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแนะนำแนวทางให้การวิจัยด้านยางพารา เป็นงานวิจัยที่เกิดการใช้ประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมยางพาราไทยมากขึ้นด้วย

สำหรับนวัตกรรมงานวิจัยสร้างถนนด้วยยางพารา เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ โดยนำยางพาราใช้ในเชิงอุตสาหกรรมในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งการนำยางพารามาผสมรวมกับโพลีเมอร์สังเคราะห์ ในรูปแบบ Polymer Soil Cement เพื่อใช้ในการทำถนนยางพาราบอร์โพลีเมอร์นั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายรูปแบบ ทั้งถนนดินลูกรังที่อยู่ตามชนบทและผสมกับคอนกรีต สามารถนำไปใช้ได้ทันทีและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมงานวิจัยถนนยางพาราบอร์โพลีเมอร์ชอยซีเมนต์ ถือเป็นงานวิจัยระดับประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการต่อยอดใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารามูลค่าสูง และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยได้มีการนำเอาผลงานวิจัยต่างๆ ด้านยางพาราทำการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยต่างๆ และขยายผลไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ จำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้ยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2913 หรือ 081-643-3407 หรืออีเมลนาง ณัฏฐา สุนทรภักดิ์ 088-019-2208 ปรึกษาสิมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)



กรมวิชาการเกษตร ชี้ไทยนำเข้าปุ๋ยลดลง เหตุภัยแล้งกระทบ ผู้ประกอบการชะลอการผลิต พร้อมสกัดปุ๋ย-สารเคมีปลอม ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ย วัตถุดิบทราย และพันธุ์พืชอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและให้เห็นผลภายใน 3 เดือน โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กรมฯได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรและเครือข่ายสารวัตรเกษตรกว่า 400 นาย ตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศอย่างละเอียดซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4,606 แห่ง พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งอายุัดเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ แบ่งเป็นปุ๋ย จำนวน 60 ตัวอย่าง อายุัดปุ๋ยชนิดเม็ด 3,151.18 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 6 ลิตร วัตถุดิบทราย จำนวน 64 ตัวอย่าง อายุัด 37 กิโลกรัม ชนิดน้ำ 452.5 ลิตร และพันธุ์พืช จำนวน 24 ตัวอย่าง อายุัด 41.38 กิโลกรัม

เมื่อลองเปรียบเทียบปริมาณการนำเข้าปุ๋ยในประเทศไทยย้อนหลังไป 2 ปี พบว่า ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยลดลงเรื่อยๆ โดยปี 2557 ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยมาประมาณ 5,400,000 ตัน เป็นเงินถึง 66,375,000,000 บาท ต่อมาในปี 2558 นำเข้าปุ๋ยทั้งประเทศลดลง เหลือเพียง 4,650,000 ตัน คิดเป็น มูลค่าประมาณ 56,700,000,000 บาท ลดลงจากปี 2557 ถึงร้อยละ 14 และเมื่อมาเปรียบเทียบ

กับการนำเข้าในช่วงเดือน มกราคม 2559 เพียงเดือนเดียว มีการนำเข้าเข้ามาทั้งสิ้น 151,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีการนำเข้าเข้ามา จำนวน 310,000 ตัน ซึ่งลดลงถึง ร้อยละ 51 เลยทีเดียว

สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าปุ๋ยลดลงนั้น อาจเกิดจากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้พื้นที่ในการทำเกษตรลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนผลิตปัจจัยการผลิตไว้เพื่อรอจำหน่ายเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งเรื่องต้นทุนสินค้าและการตลาด จึงชะลอการผลิตไว้ก่อน ประกอบกับการที่เกษตรกรงดทำนาปรังและปัญหาราคายางตกต่ำ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปุ๋ยสำหรับข้าวและยางพาราลดลงตามไปด้วย

“จากการที่กรมฯ ใฝ่ระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยมอบหมายให้สารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งตรวจสอบและจับกุมร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีปลอมให้กับเกษตรกรมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้สารวัตรเกษตรติดตามตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตตามฤดูกาลผลิตพืช รวมถึงจับตาสู่ปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใช้ทุกสูตรและทุกระยะเวลาที่ใช้ในพืชด้วย เพื่อควบคุมและลด

ปัญหาการร่อนจำหน่ายปุ๋ยปลอมในพื้นที่ ถือเป็นต้นทุนของการลดต้นทุนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากเกษตรกรจะได้

ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ออกมาก็มีคุณภาพ ขายได้ราคา” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว



ปรับสูตร : นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ที่ประชุม คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ว่า จากนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมการสร้างทางเพื่อให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดสูตรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 สูตร ได้แก่ Para Asphalt Concrete และ Para Slurry Seal เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติต่อไป.

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 23 ก.พ. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 39.59 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 38.88 บาท ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 37.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 41.81 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 40.77 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 39.22 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 38.40 บาท ยางค้ำตั้ง กิโลกรัมละ 35.20 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 270,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 52 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 66 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิ่มขึ้น 72 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นดิบท้องถื่น ราคา 37.60 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 80 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ำยางสด ราคา ละ 36.25 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 85 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 46.11 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 21 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 57.02 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 44 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 45.62 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.
นครศรีธรรมราช